

"หมอธี"จับมือ"ปปง.-ปป.ช."ล่าโกงในศธ.

นำเสนอเมื่อ : 17 ม.ค. 2561

ศธ. เตรียม ทำความร่วมมือ ปปง.-ปป.ช. ตรวจสอบทุจริตคู่ขนาน “รวม.ศธ.” จี้ ตรวจสอบโครงการห้องเรียนและห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ หลัง สืบขอมูล 5 ปี เพิ่งมีการสอบสวนเสร็จเพียง 15 โรง ส่วน อควาเรียม สงขลา สอศ. ตั้ง คกก.ขุดหาข้อเท็จจริงแล้ว ขณะที่ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ มอบ “โกศล” ขยายผลตรวจโครงการนี้ในพื้นที่อื่นด้วย เผย มีรายงานเรียกแบะเจียะ 3-4 โรงเรียน กำชับ รับนักเรียนในปีการศึกษา 2561 ปฏิบัติตามระเบียบสพฐ.

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รวม.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ปัญหาทุจริต ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการแก้ไขปัญหาทุจริตของ ศธ. โดยต่อนี้ไปทุกโครงการที่มีข้อกล่าวหาหรือเรื่องทุจริตต่างๆ ที่เกิดขึ้น แมกระทั้งจะมีการตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง หรือ คณะกรรมการสอบสวนวินัยแล้วก็ตาม เช่น โรงเรียนเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะแลกที่นั่งเรียนไม่ถูกต้อง หรือการเรียกรับผลประโยชน์จากการสอบบรรจุครู หรือการโยกย้ายครู เป็นต้น ศธ.จะจัดส่งขอมูลมาให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปป.ช.) ตรวจสอบคู่ขนานไปพร้อมกัน ซึ่งทาง ปปง.และ ป.ป.ช.ก็ให้ขอแนะนำว่า การดำเนินการตรวจสอบไปพร้อมกันแบบนี้สามารถทำได้ ทั้งนี้ตนจะมีการทำความร่วมมือกับ ปปง. ในเรื่องนี้ด้วย เพราะ ปปง. สามารถดำเนินการสืบหาของทางการเงินได้ อย่งไรก็ตาม เร็วๆ นี้ จะมีการออกระเบียบปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบทุจริตให้ชัดเจนว่า เมื่อมีการตรวจสอบเรื่องทุจริต ปปง.และ ปปช.จะเขามามีส่วนรวมในการตรวจสอบอย่างไรบ้าง

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ตรวจสอบพบโครงการปรับปรุงห้องเรียนและห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-classroom) ที่มีการสืบขอมูลมาแล้ว 5 ปีแต่ก็ยังไม่ได้ออกรูป ซึ่งตนได้ต้อว่าไปแล้วว่าโครงการนี้เป็นโครงการสำคัญมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้ 300 โรงแต่ผ่านมา 5 ปี เพิ่งมีการสอบสวนเสร็จเพียง 15 โรง ดังนั้น ตนจึงได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรับดำเนินการโดยเร็ว”รวม.ศธ.กล่าวและว่า ส่วนเรื่องโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา หรือ อควาเรียม ที่ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) นั้น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้เคยมีหนังสือทวงถามถึงการก่อสร้างโครงการนี้ตั้งแต่ปี 2551 แต่ สอศ.กลับไม่มีเอกสารชี้แจงกลับมา ดังนั้นเรื่องนี้ ป.ป.ช.กับ สตง.จะเขามาตรวจสอบด้วย ซึ่งความคืบหน้าขณะนี้ สอศ.ได้ตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงแล้ว

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงกรณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 15 ไซเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 62 ล้านบาท ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ของ 11 โรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่ สตง.ตรวจพบมีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษไม่ชอบด้วยกฎหมาย โรงเรียนกำหนดราคาสูงกว่าราคาเกณฑ์การประมูลราคากลางการก่อสร้างตามระบบราชการ ซึ่งที่ประชุมได้แจ้งว่า สตง.ได้ขอให้ ศธ. ลงไปตรวจสอบโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ในพื้นที่อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ภาคใต้อย่างเดียว เพราะมีความไม่ชอบมาพากล

เนื่องจากเป็นโครงการเดียวกันถ้าเจอทุจริตที่หนึ่งก็ต้องมีการขยายตรวจสอบโครงการนี้ในพื้นที่อื่นด้วย เพราะเป็นโครงการใหญ่ ซึ่งคนเซ็นอนุมัติเป็นคนเดียวกันหรือเปลาก็ไม่รู้ ดังนั้นก็ต้องลงไปตรวจสอบ ซึ่งเรื่องตรวจสอบทั้งหมดตนได้มอบ พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา รมว.ศธ. ในฐานะรองประธานคณะกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการ

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยอย่างร้ายแรง นายวิโรฒ ส้ารวล ผอ.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย มีคิลิปรับเงินแลกที่หนึ่งเรียนนั้น ต้องรอสรุปผลอย่างเป็นทางการก่อน ซึ่งต้องให้ออกสนายวิโรฒได้เข้ามาชี้แจงขอกล่าวหาก่อน ขณะเดียวกันที่ประชุมยังได้รายงานด้วยว่า พบโรงเรียน 3-4 โรงเรียนมีลักษณะการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะคล้ายกับโรงเรียนสามเสนฯ ซึ่งอยู่ระหว่างที่ พล.ท.โกศล กำลังตรวจสอบข้อมูลอยู่ อย่างไรก็ตามตนขออย่าว่าการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2561 ไกลเข้ามาแล้ว ซึ่งขอให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตามระเบียบเรื่องการรับนักเรียนของ สพฐ. ด้วย ซึ่งการเรียกระดมทรัพยากรของแต่ละโรงเรียนขอให้เดินตามกฎเกณฑ์ เงินที่ได้มาต้องเป็นที่ออกใบเสร็จอย่างถูกต้อง และต้องระบุให้ชัดเจนด้วยว่าวัตถุประสงค์ของการได้เงินมานำไปใช้อย่างไร โดยการรับนักเรียนจะต้องทำให้ถูกต้องและเป็นธรรม

ด้านนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) กล่าวว่า ขณะนี้ตนได้ตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง กรณีก่อสร้างอาคารเรียนแล้ว โดยมีนายประชาคม จันทร์ชิต รองเลขาฯ กอศ. เป็นประธาน ซึ่งจะเร่งให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการสรุปผลโดยเร็ว เนื่องจากสังคมให้ความสนใจ

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [ไทยโพสต์](#) วันที่ 17 มกราคม 2561